



# Mr. how

By วรรณวิมล อัครธรรมากร  
Email: Mrhowpost@hotmail.com

**“กุยสบายส์ได้มีสเตอร์เฮา  
ช่วงกรีกกรีกปลั่งจวนกรีกเศรษฐิก”**

ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.  
ทางคลื่นเอฟเอ็ม 90.5 MHz  
หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่  
WWW.BCCOMMUNICATION.NET  
WWW.BCCCHANNEL.NET

## บ้านปูฯ พนัก ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยกระดับ“ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้”

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกิดจากรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในภูเก็ตเพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” เพื่อร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ต้อนรับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ บ้านปู อินฟิเนอร์จี และภูเก็ตพัฒนาเมือง จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบไมโครกริด ด้วยการนำระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสาร

ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) มาให้บริการเพื่อความทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

“ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์บ้านปู Greener & Smarter บ้านปู อินฟิเนอร์จี เดินหน้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังมีมองหาคำตอบเป็นไปได้ในการผลิตและการใช้งานระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงาน และทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลในการร่วมผลักดันสมาร์ทซิตี้” “บอสหญิง” สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัดและกล่าวต่อด้วย ว่า ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการใช้งานพลังงานทดแทนและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ซึ่งหากมีการต่อยอดได้จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาล โดยบ้านปู อินฟิเนอร์จี ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับภูเก็ตพัฒนาเมืองในการผลักดันการใช้งานพลังงานทดแทนให้แพร่หลายในจังหวัด เพื่อให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ที่ไม่เพียงใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้านภูเก็ตพัฒนาเมือง “บี๊กบอส” กำนัน ประชุมพรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) กล่าวว่าการร่วมลงนามในวันนี้ถือกลงความร่วมมือในโครงการฯ ดังกล่าวนี้อาจเกิดจากการที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด ประกอบกับบ้านปู อินฟิเนอร์จี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานและการวางระบบถือเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการดำเนินงานของภูเก็ตพัฒนาเมืองใน 4 กลุ่ม 12 เรื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (Alternative Electricity Supply) และการจัดการพลังงานสะอาด (Green Energy) เพื่อบริหารจัดการเมืองภูเก็ตให้น่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนสู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาดอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

ขณะที่ “เอ็มดีฯ” กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เผยทั้งนี้ภายหลังการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทีมงานบ้านปู อินฟิเนอร์จี จะทำงานร่วมกับภูเก็ตพัฒนาเมืองอย่างใกล้ชิดในการศึกษาและประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานพลังงานทดแทน โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีโซลูชันด้านพลังงานที่มีเสถียรภาพ ราคาไม่แพง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมงานมีมืออาชีพ บริการครบวงจร ตั้งแต่วิเคราะห์พื้นที่ พัฒนาระบบ ติดตั้ง และติดตามการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผสานกับจุดแข็งของภูเก็ตพัฒนาเมืองที่รู้จักพื้นที่และความต้องการในจังหวัดเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะสามารถร่วมกันพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ให้เป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ●